



กสทช.เร่งสร้างปม 'ดีลทรูควบดีแทค'
โฟกัสกรุปผู้มีส่วนได้เสีย '9 พ.ค.นี้'
> 21

กสทช.เร่งสร้างปม 'ดีลทรูควบดีแทค' โฟกัสกรุปผู้มีส่วนได้เสีย '9 พ.ค.นี้'

กรุงเทพธุรกิจ ● บอร์ดกสทช.คิกออฟ
เดินหน้าสร้างปมร้อนประกาศวันโฟกัสกรุป
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ค.นี้ตั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมถก
พร้อมเปิดช่องประชาชน-ผู้บริโภคส่งคำถาม
เต็มที่ หลังลงมติ 27 เม.ย.ทางโรดแมป
แนวทางศึกษาการควบรวมธุรกิจระหว่าง
ทรู ดีแทค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ
(บอร์ด) กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ป้ายแดงที่เพิ่งรับโปรดเกล้าฯ ไปเมื่อวันที่ 13
เม.ย. ที่ผ่านมา นับเป็นบอร์ดกสทช. ชุดที่ 2
ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี หลังจาก
ชุดเก่าแก่อธิการการมายาวนานเกือบ 10 ปี

จับตาเร่งสร้างปมร้อนดีลแฮนด์.

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคม กล่าวว่า
การบริหารงาน แนวทางกำกับดูแลของ
บอร์ดชุดนี้ถือว่าถูกจับตา เพราะด้วยหน้าที่
ภารกิจที่ต้องบริหารจัดการจัดสรรคลื่นความถี่
ทั้งด้าน โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน์ และ
ในอนาคตยัง จัดสรรวงโคจรดาวเทียมใน
อวกาศด้วย ความท้าทายอยู่ที่การทำงาน
ต้องสร้างความสมดุลผลประโยชน์ของชาติ



คุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนภาคธุรกิจ
ให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กสทช.ชุดนี้ จะต้อง
บริหาร ความถี่ ซึ่งมีมูลค่านับแสนล้านบาท
มาพร้อมกับ Spotlight ที่จะคอยส่องการ
ทำงานของบอร์ดทุกคน”

สำหรับบอร์ดอีก 2 คนในตำแหน่งโทรคมนาคม
และด้านกฎหมายนั้น ล่าสุดรายงานข่าว
จากวุฒิสภาแจ้งว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการกสทช. ได้แก่ ศ.อภิรัฐ ศิริธรรวัต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และพล.ต.อ.ณัฐพร เพราะสุนทร จากผู้ยื่น
ใบสมัครทั้งสิ้น 28 ราย

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ วันที่ 19 พ.ค.
จะมีกรทพิจารณารายงานเพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหากสทช.ลงนามเสนอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา โดยให้มีมติตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประวัติความประพฤติและ
พฤติกรรมการของผู้ที่ได้รับการเห็นชอบ

ก่อนกลับเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา ให้มีมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป

จัดโฟกัส กรุป ครั้งแรก 9 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนประเด็น
ของดีลทรูควบดีแทคนั้น ล่าสุด กสทช.
ได้ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง Focus
Group ต่อกรณีการรวมธุรกิจระหว่างทรู
และดีแทคครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ที่สนใจ ในวันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 -
12.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถลงทะเบียน
และเข้าร่วมงาน รวมทั้งแสดงความคิดเห็น
ได้ที่ สำนักงาน กสทช. ประชาชนทั่วไป
สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook
Live ของสำนักงาน กสทช. และเว็บไซต์
กสทช. ซึ่งหากประชาชนต้องการแสดง
ความเห็นให้แสดงผ่านทางช่อง Chat ใน
Facebook Live ได้

นอกจากนั้น หลังจากจบงานการรับฟัง
ความคิดเห็น สำนักงาน กสทช. ยังเปิดรับ

ความคิดเห็นจากทุกท่านผ่านทางอีเมลโดยสามารถส่งความเห็นมาได้ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2565 สำหรับการรับฟัง Focus Group ครั้งที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ และครั้งที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

กสทช.ชุดใหม่ ตรวจสอบเต็มที่

อย่างไรก็ดี เมื่อดูจากการเดินทางเข้ามาเพื่อสร้างปมร้อนในประเด็นควมรวมกิจการของสองค่ายมือถือที่มีมูลค่าแสนล้านบาทนั้น ก็ถือได้ว่ากสทช.ชุดใหม่ไม่ได้มองข้ามเสียงร้องจากภาคส่วนที่ต่างยื่นหนังสือขอให้มาตรวจสอบต่างจากที่ชุดเก่าเคยเปรยๆว่าการควมรวมไม่ได้อยู่ในอำนาจของกสทช. แต่เมื่อดูจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว กสทช.มีอำนาจเต็มในการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งไม่สามารถเลี่ยงได้

รวมถึงอำนาจหน้าที่ในฐานะองค์กรของรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแล "คลื่นความถี่" รวมถึงการให้บริการโทรคมนาคม จึงมี "หน้าที่" ตามมาตรา 27 (11) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่) ในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงป้องกันหรือขจัดกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค และขจัดกีดกันหรือการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดอีกด้วย พ.ร.บ. กสทช. และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (พ.ร.บ. กิจการโทรคมนาคม) ด้วย

5 อหังค์ เร่งปิดงาบ

สำหรับกสทช.อีก 5 คนที่สรรหาได้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น ได้เดินทางเข้าที่สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 เม.ย. โดยศ.คลินิก สรณ บุญไชยพยัคฆ์ ประธานกสทช. กล่าวว่า กสทช.ทุกคนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จะทุ่มเททำงานเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ

และวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมนัดแรกจากที่ประชุมครบองค์ประชุม 5 คน ประกอบด้วยศ.คลินิก สรณ ประธานกสทช. พล.อ.ท.ธนพันธุ์ ห้วยเจริญ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง ศ.พิงรอน รามสูต กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และรองศ.ศุภภัช คุมาชลาศัย กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์

โดยก่อนหน้านั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงาน (Roadmap) กรณีกการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐศาสตร์

เสรีภาพการนำเสนอข่าวในวงล้อม 'ดิจิทัล'

สงครามข่าวสารผ่านหน้าจอ สื่อจะอ้างเสรีภาพ ความจริง และ สันติภาพได้อย่างไร? นี่เป็นคำถามที่เราได้ยินมาตลอด ท่ามกลางข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภายใต้สถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความขัดแย้งที่สะสมในสังคมไทย สื่อมวลชนมีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งในการรับและส่งข่าวสารที่ถูกต้องให้สังคม รวมถึงทำหน้าที่เสนอทางออกให้กับพันปัญหาอย่างล้นเหลือ



ดร.จิรพร วิทยาคัดดีพันธ์ุ



ร.ศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล

เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อสู้สังคมไทย โดแฟคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับทุกภาคี จัดเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 21 ในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ค. ของทุกปี เปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตัวแทนสื่อมวลชนไทย นักวิชาการที่มีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและจุดประกายให้สังคมขับเคลื่อนหาทางออก



ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต



อเล็กซานเดอร์ ดักลาส

ดร.จิรพร วิทยาคัดดีพันธ์ุ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีนี้ ทางองค์การยูเนสโก กำหนดประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในหัวข้อ Journalism under Digital Siege หรือ วารสารศาสตร์ที่ตกอยู่ในวงล้อมดิจิทัล ด้วยเหตุผลว่า การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ และการที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในสื่อได้ ทำให้ข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลบิดเบือน อีกทั้งความท้าทายจากเทคโนโลยีที่สามารถดัดแปลงข้อความ รูปภาพ และคลิปวิดีโอได้อย่างเสมือนจริงมากขึ้น เกิดพฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อจุดมุ่งหมายในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในยุคที่มีความขัดแย้งทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา และการเมือง ทำให้เกิดสงครามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอมีอยู่ ก่อความสับสน ความเข้าใจผิด ความเกลียดชัง หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

"ท่ามกลางสถานการณ์สงครามข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนี้ สื่อมวลชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่สังคมมีความคาดหวังสูงจำเป็นต้องทบทวนว่า จะอ้างบทบาทของตนอย่างไรในภาวะที่ท้าทายนี้ให้สมกับภาระการระดมทุนจากประชาชนในเบลเยียม สันติภาพประจำปี ค.ศ. 2021 ที่ระบุเหตุผลในการมอบรางวัลให้แก่สื่อมวลชนคือ Maria Ressa และ Dmitry Muratov ว่า "สำหรับความพยายามที่จะปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของประชาธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืน" ถ้าปราศจากเสรีภาพสื่อ ยากที่สื่อจะค้นหาความจริงได้ ขณะเดียวกันการใช้เสรีภาพเสนอข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ส่งผลร้ายต่อสังคม เป็นคำถามชวนขบคิดว่า สื่อมวลชนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการค้นหาข้อเท็จจริงตามหลักเสรีภาพ และจะกลับกรองข้อเท็จจริงอย่างไรให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข่าวสารอันละเอียดอ่อนเกี่ยวกับภาวะสงคราม" ดร.จิรพร กล่าว

กรรมการกองทุน สสส. กล่าวด้วยว่า ภาคประชาชนไม่ควรปล่อยให้เป็นการกระทำที่ของสื่อมวลชนในการแสวงหาความจริงและตรวจสอบข้อมูลแต่ฝ่ายเดียว ต้องช่วยหนุนเสริมและกระตุ้นให้สื่อมวลชนทำหน้าที่ให้เต็มกำลังโดยการทบทวนว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลควรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อให้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร มีทักษะตรวจสอบข้อเท็จจริง และสามารถรักษาจุดยืนระหว่างสิทธิ เสรีภาพ ความจริง และสันติภาพได้อย่างเหมาะสม

ด้าน ร.ศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า เหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยทั่วไปการนำเสนอข่าวต่างประเทศจะพึ่งพาสถานข่าวต่างประเทศเพียงไม่กี่สำนัก ซึ่งไม่เพียงพอ คำถาม คือ แล้วจะตรวจสอบกับแหล่งข่าวอื่นๆ ได้อย่างไร สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกแหล่งข่าวสำคัญที่สื่อมวลชนสำนักใช้กันอยู่ แต่สงครามครั้งนี้มีการทำสงครามบนโลกเสมือน (Virtual Front) กับด้วย คนทำงานสื่อกระแสหลักต้องเข้มงวดกับตนเองมากขึ้น เช่น ในห้องข่าวของไทยทีมีเอสมิกระบวนกรทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR) กันแทบทุกวัน ไม่ได้มีเฉพาะประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ทุกประเด็นที่มีความขัดแย้ง คนทำงานต้องทบทวนตนเองอยู่เสมอ อาทิ ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องเพียงใด ได้กลายเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบ้างหรือไม่ หากเผยแพร่ไปแล้วจะแก้ไขอย่างไร หรือการตีความสถานการณ์ต่างๆ ใช้มุมมองแบบใด เป็นต้น ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจประเด็นมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีความอ่อนไหว

"ยิ่งเราเข้าใจและรู้ทันที่มาของความขัดแย้ง ไม่ว่าในระดับชาติหรือระดับโลกได้มากแค่ไหน คนทำงานสื่อจะสามารถรับมือกับความท้าทายและเตรียมตัวป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงที่เราไม่อยากจะเห็นได้มากขึ้น" ร.ศ.ดร. วิลาสินี กล่าว

ด้าน อเล็กซานเดอร์ ดักลาส จาก Centre for Humanitarian Dialogue (HD) กล่าวว่า มนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายสำคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศสื่อ ทุกคนสื่อสารตลอดและระบบมีการพัฒนาตลอดเวลา สื่อที่มีหลากหลายประเภทและระบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เราได้รับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา การสื่อสารทำให้คนใกล้กันและการส่งผ่านข้อมูลส่งายคายหากมีข้อมูลผิดพลาดจะกระจายได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลเท็จอาจบิดเบือนและดึงดูดคน จนเกิดความแบ่งแยกเรียกได้ว่า เป็นเหยื่อของข่าวสาร เสริมความขัดแย้งและความรุนแรงเพิ่มขึ้น สื่อมีบทบาทสำคัญช่วยลดความรุนแรง ไม่บีบเค้นคำพูด หรือแพร่กระจายประทุษวาจา (hate speech) จำเป็นต้องอ้างความจริงและเสรีภาพไว้

การหยุดยั้งข้อมูลเท็จจะลดความขัดแย้ง ไม่บกรบกระบวนการสันติภาพในโลก

"ข่าวลวงกลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้ว หากวิเคราะห์ทั้งโซเชียลมีเดีย การผลิต การแพร่กระจายเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดีย คนบริโภคข้อมูลเกิดการเปลี่ยนความคิดเห็น หากจะมีนักทนายชื้อข้อมูล องค์การสื่อมวลชนมีบทบาทและทักษะกลั่นกรองข่าวจริงและข่าวปลอม ค้นหาความจริง รวมถึงแจ้งแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อถอนข่าวลวงออกจากระบบ การอ้างระบบนิเวศสื่อเสรีเป็นหน้าที่ของทุกคน ช่วยให้เปิดประเด็นต่อสังคม ข้อเสนอจากเวทีนี้จะเน้นแนวทางที่เกิดประโยชน์ต่อไป" อเล็กซานเดอร์ กล่าว

การก้าวข้ามในภาวะสงคราม ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ข่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครนของสื่อไทยเน้นการพัฒนาของเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมุมมองของสำนักข่าวต่างประเทศ ที่เป็นแหล่งที่มาของข่าว การแสวงหาความจริงจากการตรวจสอบไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมาก การเล่าเรื่องเน้นความรุนแรงเหตุการณ์เทคโนโลยีสู้รบ ความสูญเสียมากกว่าวิเคราะห์สาเหตุและที่มาของปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาแบบไม่ตอบสนองต่อความรุนแรง ที่เห็นชัดเจนการทักสงครามให้เป็นดราม่า และคนดูให้เป็นผู้ชมเหมือนดูแข่งกีฬา มีแพนเช่ หรือพระเอก ผู้ร้าย ส่วนข่าวออนไลน์ที่ปรากฏบน Facebook แพลตฟอร์มยอดนิยมของไทย มี 4,500 กว่าโพสต์ ประเด็น 4 อันดับแรก ได้แก่ ผลกระทบ รองลงมารายงานสถานการณ์ การวิเคราะห์มิติต่างๆ เกี่ยวกับสงคราม และการอัปเดตสถานการณ์จากหน่วยงานรัสเซีย

"สื่อมีเสรีภาพในการนำเสนอตามจุดยืนของสำนักข่าวนั้น แต่ควรมีหน้าที่และอยู่ในกรอบจริยธรรมสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารท่วมทับัน สื่อมวลชนทั้งงานยากขึ้น มีทางเลือก ทั้งการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเอไอตรวจสอบ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเสริมแรงให้กับสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานในการทำงานสามารถอยู่รอดได้ พ.ร.บ.กสทช. วางกรอบการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ หมายถึง รักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดงออก ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร หรือ ไอโอ มีหน่วยงานรัฐหรือกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้ว แต่อนาคตจะต้องมีความร่วมมือมากขึ้นเพื่อให้สื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง" ศ.ดร.พิรงรอง กล่าว

ในส่วนของ กวี จงกิจถาวร กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่า สังคมไทยเผชิญสถานการณ์ข้อมูลเท็จเยอะ แต่ข้อเท็จจริงน้อย และขาดการคัดกรองข้อเท็จจริง ยิ่งโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในสงครามข่าวสารปัจจุบันมากเท่าไร คนที่ข่าวแบบดั้งเดิมต้องรักษาไว้ เพราะเน้นความถูกต้องมากกว่าแข่งความเร็ว

"สงครามรัสเซีย-ยูเครนมีลักษณะพิเศษ มีการต่อสู้รูปแบบและทุกวินาที เพราะสองฝ่ายมีขีดความสามารถ เป็นสิ่งท้าทายการทำงานของสื่อ หน้าที่สำคัญของสื่อคือ ย่ยาค้นหาต้นตอข้อมูลที่ได้มาทันที โดยเฉพาะข้อมูลบนออนไลน์ ต้องเปิดรับข้อมูลจากสำนักข่าวที่หลากหลายเพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุด เช่นเดียวกับข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย สื่อมวลชนต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพสื่อมวลชนในมหาวิทยาลัยด้วย และเปิดโอกาสให้สื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน รวมถึงปรมาธิกาข่าวคราวแนวทางนำเสนอข่าวสร้างสันติภาพ ไม่ใช่เน้นข่าว ดราม่า" กวี เน้นย้ำบทบาทสื่อในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

กสม.ชี้บูลลี่คนอีสานละเมิดสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ น.ส.ปิติกัญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แถลงข่าวถึงกรณีบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มคลับเฮาส์ ใช้คำพูดที่มีลักษณะเป็นการจงใจดูหมิ่นเหยียดหยาม และด้อยค่าคนอีสาน เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 โดย กสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริง บทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ บุคคลจะปฏิบัติต่อบุคคลด้วยกันโดยทำให้ผู้ที่ถูกปฏิบัติมีคุณค่าที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้ นอกจากนี้ ชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคล เป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 32 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามให้การรับรองไว้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ

สิทธิดังกล่าวนี้จึงย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและบุคคลทั่วไปที่จะต้องปฏิบัติตาม กสม. จึงเห็นว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนั้น กสม. ยังเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ อาทิ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือร่วมกับสำนักงาน กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการกระทำที่ไม่เหมาะสมทางออนไลน์ ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานข้อเสนอนี้, ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณากำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำหนดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11482

Col.Inch: 16.83

Ad Value: 27,769.50

ภาพข่าว: ชาวชนคนเข้ม: ตีใจด้วย

หน้า: 3(บนซ้าย)

PRValue (x3): 83,308.50

คลิป: สีสี่

ข่าวชน คนเข้ม



ตีใจด้วย - ดร.สมักร เจียมมวรเศรษฐ์ จัดเลี้ยงยินดี พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หรั่งจิริญ ได้
รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการ กสทช. มี พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์, ไพรัช วรปานิ และ
ภาภูมิ สรอำพัน ร่วมยินดี ที่ รร.รอยัลปรีนเซส หลานหลวง



แสดงความยินดี ดร.สมัคร เจียมบุตรเศรษฐ์ จัดเลี้ยงงานแสดงความยินดี ให้แก่ พล.อ.ท. ธนพันธ์ุ หวายเจริญ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการ กสทช. โดยมี พล.ต.สุวิชาติ เสนานุรักษ์ ไพรัช วรปานิ และ ภาภูมิ อรอัฒม์ ร่วมด้วย ที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง